

## GIỚI THIỆU SỰ NIỀM CỘNG ĐỒNG NGƯỜI LẠC LỜI CHÚA

### Chúa Nhật 5 mùa Phục Sinh năm C

Lời Chúa : Ga 13,31-33a.34-35

**Thầy Giuda nóng lòng, Chúa Giêsu đuổi khéo anh và anh đã ra đi. Thầy ra đi cũng như Giuda khi đi để mất tiến trình mà Chúa giới thiệu là sự tôn vinh. "Giờ đây, Con Người đi để tôn vinh, và Thiên Chúa cũng đi để tôn vinh nơi Người".**

Tôn vinh ở đây không như chúng ta thường hiểu là tung hô và tôn thờ. Tôn vinh ở đây là chết và phục sinh, là vâng theo ý Chúa Cha trên vâng, theo hướng dẫn của Chúa Cha. Tôn vinh ở đây cũng có nghĩa là sự biếu dâng quyên năng của chúng ta cho Chúa, khi đi vào bước ngoặt của cuộc sống và phục sinh của Ngài. Đây là giai đoạn đau đớn nhất của cuộc đời Chúa Giêsu, nhưng cũng là giai đoạn quan trọng nhất của cuộc đời Ngài. Sự tôn vinh này là khi đi để cho mất trạng thái sống, trong đó chúng ta đi để hướng lòng chúng ta xót xa cho Chúa Cha và đi để thông phần vào vinh quang của Chúa Con. Vinh quang của Chúa Giêsu chính là sự sống đi để hướng dẫn chúng ta, nếu chúng ta chấp nhận theo Ngài, yêu mến Ngài.

Tôn vinh ở đây cũng có thể hiểu là tình yêu của Thiên Chúa đi để biếu dâng qua cái chết đau đớn và sự phục sinh vinh hiển của Chúa Giêsu.

Chúng ta cũng có thể tôn vinh Chúa Cha bằng cách noi gương vâng phục của Chúa Giêsu, hiểu rằng đây là khó khăn nhất của chúng ta trong cuộc sống cho Ngài, và tình yêu của chúng ta. Hay nói cách khác, chúng ta yêu mến Chúa Cha như Chúa Giêsu, và vì yêu mến Chúa, chúng ta dám theo Chúa Giêsu đến cùng. Lúc đó, Thánh Thần Tình Yêu đi để tràn xuống trên chúng ta giúp chúng ta yêu thương anh em chúng ta như Chúa Giêsu đã truyền cho chúng ta : " Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em". Chúa Giêsu giới thiệu "đây là đi để mất tiến trình của Thầy". Nét mặt của Thầy ở đây là như Thầy đã yêu thương". Như Thầy là như thế nào ? Hãy nhìn Chúa Giêsu trên thập giá, chúng ta biết ngay ý nghĩa của nó như Thầy.

Vì yêu thương chúng ta, Ngài đã chấp nhận chết đau thương như thế. Chúng ta cũng phải chết cho anh em như thế. Chúng ta làm được không? Hãy nhìn thánh Êmiliano Kolbê dám chết thay cho một người bị bắt tù. Trong các trại giam của Đức Quốc Xã, khi có một sĩ quan người Đức chết vì bị bắt hay bị ám sát thì mọi tù nhân sẽ bị xử tử, để làm ơn cho người chết. Sáng hôm đó, giám đốc trại giam đi danh các tù nhân và thông báo: "Hôm nay sẽ có một tù nhân sẽ bị giam đối cho đến chết vì có một sĩ quan người Đức vì bị ám sát". Các tù nhân rung mình. Ông cai tù đọc tên và mọi người ra xếp hàng trước mặt ông. Khi đọc tên người thì mọi người, tên này và bà kia ra và khóc to và nói: "Cho tôi xin, tôi còn vợ còn con!" Trong hàng ngũ tù nhân, một người bước ra. Đó là cha Kolbê, Ngài cũng bị bắt. Viên cai tù ngạc nhiên vì không có tên nào cho phép tù nhân bước ra khỏi hàng ngũ khi không có lý do. Viên cai tù hỏi: "Tên kia, mày muốn gì?" Cha Kolbê trả lời: "Tôi xin chết thay cho anh này". Viên cai tù ngạc nhiên đến nỗi không nói được gì, chỉ há hốc nhìn cha Kolbê. Một lúc sau anh mới nói được: "Được, mày muốn chết cho mày chết". Thế là cha Kolbê bước đến phòng giam đối với chín người kia. Và ngài đã chết cho một người bị bắt tù.

Chúa Giêsu đã yêu chúng ta và đã chết cho chúng ta, thì chúng ta cũng phải yêu thương như Chúa. Chúng ta không có dịp chết như cha Kolbê và Chúa không đòi hỏi chúng ta làm như thế, nhưng chúng ta cũng có thể chết để làm ơn cho người anh em, khi chúng ta phớt lờ anh chị em chúng ta vì ích kỷ自私 và khả năng của chúng ta. Cha mẹ hy sinh để nuôi con cái cũng là cách yêu thương như Chúa.

Chúng ta cũng thấy gương lành của Mẹ Têrêxa Cancutta, suốt mấy chục năm tận tụy giúp đỡ những người bị bắt cùng chết trong xã hội.

Chúng ta không thể nghe lời Chúa rồi bỏ qua. Hãy bắt tay vào việc và yêu thương như Thầy đã yêu thương. Chúng ta sẽ thấy cuộc đời của chúng ta có ý nghĩa hơn, tươi sáng hơn. Không cần ai biết, không cần ai hay. Chỉ tận tụy yêu thương.

Chúng ta đang sống trong một xã hội mà đang tiến trở thành chúa tể. Mọi người ta chỉ lo thu gom cho thật nhiều, ai chết mất ai. Khoa học kỹ thuật không đem lại tình thương mà ngược lại, càng tiến bộ về khoa học, con tim con người càng teo héo. Chúng ta là con cái của Thiên Chúa Tình Yêu, con tim chúng ta càng phải nên giống con tim của Cha chúng ta.

**Chúa Giêsu ban cho chúng ta đi rửa răn của Ngài, thì chính Ngài cũng không quên nhắc nhở chúng ta dám yêu thương như Ngài. Ngài đến VÀ, để lại với chúng ta một ngày cho đến tận thế, bằng cách biến mình thành một tấm bánh nhỏ, VÀ LỜI NGÀI, để chúng ta**

nu t vào. Chúng ta còn đ i gì mà không c g ng h t mình đ th c hi n đ i u Ngài mong  
c ?

**Lm Tr m Phúc**

Kính chuy n:

H ng

-----